

Một số khía cạnh pháp lý của quản lý Nhà nước đối với Doanh nghiệp Nhà nước trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam

Đoàn Thị Lan Anh

Trường Đại học Quốc gia Hà Nội; Khoa Luật
Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử Nhà nước và Pháp luật; Mã số: 603801
Người hướng dẫn: GS.TS Nguyễn Đăng Dung
Năm bảo vệ: 2012

Abstract. Làm rõ cơ sở lý luận về Doanh nghiệp Nhà nước, Quản lý Nhà nước đối với Doanh nghiệp Nhà nước. Đánh giá thực trạng hoạt động của Doanh nghiệp Nhà nước nói chung và thực trạng của việc quản lý Nhà nước tại Doanh nghiệp Nhà nước nói riêng. Đưa ra phương hướng, giải pháp nhằm hạn chế những bất cập trong công tác quản lý Nhà nước tại các Doanh nghiệp Nhà nước đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động của Doanh nghiệp Nhà nước trong thời gian tới.

Keywords: Quản lý nhà nước; Doanh nghiệp nhà nước; Kinh tế thị trường; Luật kinh tế; Kinh tế thị trường

Content.

1. Tính cấp thiết của đề tài

Trong thời gian qua, doanh nghiệp nhà nước ở nước ta được đầu tư chiếm một tỷ trọng tương đối lớn trong nền kinh tế quốc dân, được Đảng và Nhà nước đầu tư trọng điểm, được coi là trụ cột của nền kinh tế. Tuy nhiên, hiện nay, Việt Nam đang bước vào thời kỳ đổi mới và đã có những bước tiến lớn trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội với tốc độ tăng trưởng GDP bình quân luôn ở mức cao, đời sống cũng như các quyền lợi chính đáng của nhân dân được quan tâm, cải thiện rõ rệt. Thế giới đặc biệt quan tâm đến Việt Nam, đặc biệt sau khi chúng ta trở thành thành viên chính thức của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Sau thời điểm này hàng loạt các chương trình đầu tư từ nước ngoài đã đến với Việt Nam.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, doanh nghiệp nhà nước sau hội nhập kinh tế càng tỏ ra hoạt động kém hiệu quả, gây thất thoát nguồn vốn nhà nước, lãng phí và đầu tư dàn trải, kinh doanh thua lỗ khiến Nhà nước phải gánh chịu những khoản nợ khổng lồ, điển hình như vụ việc xảy ra tại Tập đoàn Vinashin. Đứng trước yêu cầu đó, Đảng và Nhà nước đã yêu cầu thực hiện mạnh mẽ hàng loạt biện pháp trong đó có biện pháp tái cấu trúc toàn bộ Doanh nghiệp nhà nước thông qua tái cấu trúc nền kinh tế.

Để có cơ sở cho việc tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước một cách hiệu quả, trong thời gian qua, nhiều công trình nghiên cứu liên quan đến Doanh nghiệp nhà nước đã được công bố. Để góp phần vào mục tiêu mà Đảng và Nhà nước đã đề ra, Bộ Tài chính cũng đang xây dựng đề án tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước trong đó hứa hẹn nhiều biện pháp hữu hiệu trong công tác đổi mới doanh nghiệp nhà nước.

Nhận thức được ý nghĩa quan trọng đó, trên cơ sở sự hướng dẫn tận tình của GS.TS Nguyễn Đăng Dung, tác giả đã chọn đề tài "*Một số khía cạnh pháp lý của quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam*" để làm luận văn thạc sĩ Luật học.

2. Tình hình nghiên cứu

Trong thời gian qua, đã có nhiều công trình nghiên cứu và bài viết về doanh nghiệp nhà nước như đề tài của - Võ Đại Lược, (Chủ biên) "*Đổi mới doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam*", Nxb Khoa học - Xã hội, Hà Nội, 1997; đề tài của Lê Hồng Hạnh (2004), "*Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước - những vấn đề lý luận và thực tiễn*", Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội; đề tài của giáo sư Đào Xuân Sâm: "*Đổi mới cơ chế quản lý với khu vực kinh tế nhà nước - Thành công, bất cập và giải pháp*" được nêu tại Kỳ yếu Hội thảo (lần 3) Đề tài KX01.02 "*Sở hữu nhà nước và doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa*". Đây là đề tài nghiên cứu có phạm vi tương đối rộng và sâu sắc. Ngoài ra, luận án tiến sĩ của Nguyễn Mạnh Quân: "*Những vấn đề lý luận cơ bản về doanh nghiệp nhà nước và vận dụng nó vào việc tiếp tục đổi mới doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam*" cũng đưa ra nhiều giải pháp để tiếp tục đổi mới doanh nghiệp nhà nước.

Ngoài các công trình nghiên cứu trên, rất nhiều tiến sĩ kinh tế đã có nhiều bài viết và những buổi tọa đàm về doanh nghiệp nhà nước. Điển hình như Tiến sĩ Lê Đăng Doanh có buổi tọa đàm cùng các phóng viên được ghi lại trong bài viết "*TS. Lê Đăng Doanh: Việt Nam cần cải cách Doanh nghiệp nhà nước*" trên báo Báo mới, ngày 16/03/2012; hay Tiến sĩ Nguyễn Đình Cung với buổi tọa đàm được ghi lại bằng bài viết "*TS. Nguyễn Đình Cung: Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước từ khâu giám sát, giải trình*" trên báo Báo mới, ngày 30/11/2011.

Với tinh thần học hỏi và tiếp thu, trên cơ sở những kết quả tự nghiên cứu, luận văn xin cung cấp các vấn đề lý luận và thực tế về doanh nghiệp nhà nước, quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và đưa ra một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước thông qua việc nâng cao chất lượng quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước.

3. Mục tiêu nghiên cứu

1. Làm rõ một số vấn đề lý luận về doanh nghiệp nhà nước, những vai trò và nội dung của quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước.

2. Đánh giá thực trạng hoạt động của doanh nghiệp nhà nước nói chung và thực trạng của việc quản lý nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước nói riêng.

3. Đưa ra phương hướng, giải pháp nhằm hạn chế những bất cập trong công tác quản lý nhà nước tại các doanh nghiệp nhà nước đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước trong thời gian tới.

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu:

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là một số vấn đề có tính lý luận và thực tiễn về quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước trong thời gian qua. Trên cơ sở đó đưa ra những phương hướng, giải pháp để nâng cao hiệu quả của công tác quản lý nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước, qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước trong thời gian tới.

Phạm vi nghiên cứu:

Đề tài tập trung vào việc tìm hiểu các quy định của pháp luật về bản chất doanh nghiệp nhà nước, các quy định có liên quan đến việc quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp nhà nước, tìm hiểu thực trạng hoạt động của doanh nghiệp nhà nước để đưa ra những kiến nghị đổi mới công tác quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước trên cơ sở các tài liệu thu thập được về doanh nghiệp nhà nước đặc biệt trong giai đoạn từ 2000 - 2012.

5. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu

Trên cơ sở chủ nghĩa duy vật biện chứng, quan điểm của Đảng qua các kỳ đại hội và chính sách, pháp luật của Nhà nước về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và về vấn đề quản lý hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, đề tài tập trung nghiên cứu, phân tích một số vấn đề lý luận và thực tiễn xoay quanh các khía cạnh pháp lý của quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước.

Để đạt được các mục tiêu của đề tài đặt ra, tác giả sử dụng nhiều cách tiếp cận dưới những góc độ khác nhau về việc quản lý nhà nước tại các doanh nghiệp nhà nước trên cơ sở phương pháp phân tích định tính và định lượng. Ngoài ra, tác giả còn sử dụng các phương pháp khác như nghiên cứu tổng hợp, so sánh, quy nạp, diễn dịch.

6. Ý nghĩa khoa học và đóng góp của luận văn

Hiện nay, đứng trước thực trạng việc quản lý nhà nước tại các doanh nghiệp nhà nước còn nhiều bất cập, rắc rối và thiếu minh bạch, công khai, luận văn này ra đời có đóng góp và một số ý nghĩa sau:

- Luận văn góp phần làm rõ cơ sở lý luận về doanh nghiệp nhà nước, quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước
- Đánh giá thực trạng hoạt động của doanh nghiệp nhà nước nói chung và thực trạng của việc quản lý nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước nói riêng.
- Đưa ra phương hướng, giải pháp nhằm hạn chế những bất cập trong công tác quản lý nhà nước tại các doanh nghiệp nhà nước đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước trong thời gian tới.
- Với kết quả đạt được, luận văn là tài liệu tham khảo cho những nhà làm luật và cơ quan nghiên cứu.

7. Kết cấu của luận văn

Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung của luận văn gồm 3 chương:

Chương 1: Vai trò và nội dung của quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước.

Chương 2: Thực trạng của vấn đề quản lý nhà nước đối tại các doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam hiện nay.

Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước.

Chương 1

VAI TRÒ VÀ NỘI DUNG CỦA QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

1.1. Vai trò của quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước

1.1.1. Lý luận về quản lý nhà nước

- Khái niệm quản lý

Quản lý là đối tượng nghiên cứu của nhiều ngành khoa học tự nhiên và xã hội. Dưới góc độ nghiên cứu riêng của mình, mỗi ngành khoa học lại đưa ra khái niệm về quản lý khác nhau. Tuy nhiên, hiểu theo một cách chung nhất và thống nhất nhất, quản lý là sự tác động định hướng bất kỳ lên một hệ thống nào đó nhằm trật tự hóa nó và hướng nó phát triển phù hợp với những quy luật nhất định.

- Khái niệm quản lý nhà nước

Về nghĩa rộng, quản lý nhà nước là toàn bộ hoạt động của Nhà nước nói chung, mọi hoạt động mang tính chất nhà nước, nhằm thực hiện các nhiệm vụ, chức năng của Nhà nước. Như vậy, quản lý xã hội trong xã hội đã có Nhà nước là một khái niệm rộng bao hàm quản lý mang tính chất nhà nước, tức là quản lý nhà nước theo nghĩa rộng và quản lý mang tính chất xã hội.

1.1.2. Vai trò của quản lý nhà nước

- Vai trò của quản lý nhà nước về kinh tế

+ Quản lý nhà nước về kinh tế nhằm mục tiêu thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng nhanh và bền vững.

Tăng trưởng nhanh và bền vững là mục tiêu hàng đầu đối với mọi quốc gia. Đặc biệt, đây là vấn đề sống còn đối với những nước đi sau, có xuất phát điểm thấp về kinh tế như nước ta. Với vị trí còn khiêm tốn như hiện nay, chỉ có tăng trưởng nhanh và bền vững thì chúng ta mới tránh được nguy cơ tụt hậu, giảm dần khoảng cách về mức thu nhập so với các nước phát triển hơn và sẽ sớm được xếp vào nhóm các nước có mức thu nhập trung bình trong khu vực.

+ Quản lý nhà nước về kinh tế nhằm mục tiêu thực hiện công bằng xã hội.

Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là Nhà nước của dân, do dân và vì dân. Bên cạnh mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững, Nhà nước còn phải đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu công bằng xã hội, đảm bảo cho mọi người chứ không phải chỉ một số người được hưởng lợi từ thành quả tăng trưởng kinh tế chung của đất nước. Đây là vấn đề cốt lõi của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, một tiêu chí quan trọng bậc nhất để phân định chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản.

+ Quản lý nhà nước về kinh tế nhằm ổn định kinh tế vĩ mô.

Ổn định kinh tế vĩ mô hiện được chấp nhận rộng rãi là môi trường thuận lợi để khuyến khích tiết kiệm và gia tăng đầu tư, do đó nó là điều kiện cần thiết để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và vững chắc. Những kinh nghiệm thành công nhất về phát triển kinh tế ở các quốc gia Đông Á cho thấy các yếu tố quan trọng để

duy trì môi trường kinh tế vĩ mô ổn định bao gồm: Mức thâm hụt ngân sách thấp, tốc độ tăng trưởng tiền tệ và tín dụng hợp lý, tỷ lệ lạm phát tương đối thấp và các khoản nợ của khu vực công cộng duy trì ở mức có thể quản lý được, lãi suất thực dương và tránh để đồng nội tệ bị đánh giá cao.

- Vai trò của quản lý nhà nước trong lĩnh vực hành pháp

Quản lý nhà nước trong lĩnh vực hành pháp là hình thức quản lý nhà nước được thực hiện trước hết và chủ yếu bởi cơ quan hành chính nhà nước, có nội dung là bảo đảm sự chấp hành pháp luật của các cơ quan quyền lực Nhà nước, nhằm tổ chức và chỉ đạo một cách trực tiếp và thường xuyên công cuộc xây dựng kinh tế, văn hóa - xã hội và thường xuyên công cuộc xây dựng kinh tế, văn hóa - xã hội và hành chính - chính trị. Vai trò của quản lý nhà nước trong các lĩnh vực khác.

Ngoài các vai trò chủ đạo nêu trên, quản lý nhà nước còn có vai trò to lớn trong các lĩnh vực: ngoại giao, đất đai ... Trong từng lĩnh vực, quản lý nhà nước lại tham gia với mức độ cụ thể và nhằm hướng tới mục tiêu ổn định trật tự xã hội, phát triển kinh tế, quản lý và sử dụng tốt tài nguyên thiên nhiên, quan hệ hữu nghị và có mục tiêu đối với các nước trên thế giới.

1.1.3. Doanh nghiệp nhà nước

Quan niệm chung của các quốc gia về doanh nghiệp nhà nước

Các định nghĩa trên đây đều dựa trên tiêu chí quyền sở hữu và theo đó, quyền sở hữu là nguyên tắc chi phối tới loại hình doanh nghiệp. Khi Nhà nước sở hữu trên 50% vốn trong tổng số vốn góp hoặc cổ phần của doanh nghiệp thì Nhà nước nắm quyền chi phối doanh nghiệp và doanh nghiệp trở thành doanh nghiệp nhà nước. Như vậy, về bản chất, quyền chi phối doanh nghiệp là hệ quả tất yếu của quyền sở hữu trong công ty và khi xem xét doanh nghiệp nhà nước cũng cần xuất phát từ tiêu chí quyền sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần trong để xác định những doanh nghiệp mà Nhà nước sở hữu trên 50% phần vốn là doanh nghiệp nhà nước

Quan niệm của Việt Nam về doanh nghiệp nhà nước

Ở nước ta, sau ngày thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa năm 1945, khi Nhà nước thực hiện việc quốc hữu hóa các cơ sở công nghiệp của chế độ cũ đã xuất hiện các doanh nghiệp quốc gia và được định nghĩa "là một doanh nghiệp thuộc sở hữu quốc gia và do quốc gia điều khiển".

Luật doanh nghiệp nhà nước 2003 ra đời thay thế cho Luật doanh nghiệp nhà nước 1995. Kể từ đó, doanh nghiệp nhà nước được xác định "là tổ chức kinh tế do Nhà nước sở hữu toàn bộ vốn điều lệ hoặc có cổ phần, vốn góp chi phối, được tổ chức dưới hình thức công ty nhà nước, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn".

Đặc điểm pháp lý của doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam

- Ở Việt Nam, doanh nghiệp nhà nước có những đặc điểm chung như tất cả các loại hình doanh nghiệp khác: là một tổ chức kinh tế, tìm kiếm thu nhập từ các hoạt động kinh tế.

- Ngoài những đặc điểm chung của mọi loại hình doanh nghiệp, doanh nghiệp nhà nước có những đặc điểm riêng biệt so với loại hình doanh nghiệp khác.

Thứ nhất, ngoài mục tiêu tìm kiếm lợi nhuận, doanh nghiệp nhà nước còn có nhiệm vụ và những mục tiêu phi thương mại;

Thứ hai, tính đặc biệt trong tư cách pháp nhân của doanh nghiệp nhà nước. Theo quy định của pháp luật thì doanh nghiệp nhà nước có tư cách pháp nhân nhưng trên thực tế, do doanh nghiệp nhà nước không có quyền sở hữu đối với tài sản của doanh nghiệp nên tính chủ động trong hoạt động của doanh nghiệp nhà nước khá hạn chế vì có sự can thiệp thô bạo của cơ quan chủ quản.

Phân loại doanh nghiệp nhà nước

Dựa trên những tiêu chí khác nhau, doanh nghiệp nhà nước được phân loại khác nhau.

- Căn cứ vào địa vị pháp lý, doanh nghiệp nhà nước được chia thành doanh nghiệp có tư cách pháp nhân độc lập và doanh nghiệp hạch toán phụ thuộc, không đủ tư cách pháp nhân.

- Căn cứ vào mối quan hệ hành chính giữa doanh nghiệp nhà nước và cơ quan chủ quản, doanh nghiệp nhà nước được chia thành doanh nghiệp trung ương và doanh nghiệp địa phương.

- Căn cứ vào mức độ cạnh tranh, doanh nghiệp nhà nước được chia thành loại mang tính độc quyền, loại mang tính độc quyền cạnh tranh và loại mang tính cạnh tranh.

- Căn cứ vào mục tiêu hoạt động, doanh nghiệp nhà nước được chia thành doanh nghiệp kinh doanh và doanh nghiệp công ích.

- Căn cứ vào tiêu chí sở hữu, doanh nghiệp nhà nước được chia thành doanh nghiệp có 100% vốn do Nhà nước sở hữu và doanh nghiệp hỗn hợp là doanh nghiệp do Nhà nước có cổ phần hoặc vốn góp chi phối.

Trong những tiêu chí nói trên thì tiêu chí về quyền sở hữu mang tính phổ biến và thường được sử dụng ở nhiều nước trên thế giới. Dựa vào đó, Nhà nước xác định những doanh nghiệp nhà nước 100% vốn do Nhà nước nắm giữ là những những doanh nghiệp mà Nhà nước không muốn chia sẻ sở hữu cũng như quyền quản lý, chi phối hoạt động của doanh nghiệp, hoạt động trong lĩnh vực độc quyền Nhà nước hoặc các lĩnh vực mà tư nhân không muốn đầu tư.

1.2. Nội dung của quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước

1.2.1. Nhà nước thành lập doanh nghiệp nhà nước để hoạt động đáp ứng nhu cầu thị trường và hoàn thành sứ mệnh chính trị

Nội dung của việc quản lý nhà nước chính là thành lập doanh nghiệp nhà nước để các doanh nghiệp này hoạt động, đáp ứng nhu cầu thị trường, hoàn thành nhiệm vụ chính trị trong xã hội. Nhà nước thành lập doanh nghiệp nhà nước bằng cách sử dụng vốn nhà nước để đầu tư, tạo ra doanh nghiệp nhà nước, đặt dưới sự quản lý của Nhà nước. Nước ta cũng như hầu hết các nước trên thế giới, trong quá trình xây dựng nền kinh tế nhất thiết phải thành lập doanh nghiệp nhà nước. Doanh nghiệp nhà nước ra đời gánh vác nhiệm vụ chính trị, hoạt động trong những lĩnh vực mà Nhà nước không thể giao cho tư nhân hoạt động hoặc nếu giao cho tư nhân hoạt động thì hiệu quả sẽ rất thấp. Nhà nước thành lập doanh nghiệp nhà nước để hoạt động, gánh vác sứ mệnh chính trị, phát triển kinh tế. Đó là mục tiêu đầu tiên mà doanh nghiệp nhà nước hướng tới.

1.2.2. Nhà nước xây dựng pháp luật làm cơ sở cho doanh nghiệp nhà nước hoạt động

Đứng trước yêu cầu phải thành lập doanh nghiệp nhà nước nhằm giữ vị trí then chốt trong một số lĩnh vực, quản lý nhà nước cũng đặt ra yêu cầu phải xây dựng hệ thống pháp luật làm cơ sở cho doanh nghiệp nhà nước hoạt động, nhằm quản lý hoạt động của doanh nghiệp nhà nước. Nhà nước xây dựng một hệ thống pháp luật trong đó doanh nghiệp nhà nước là đối tượng. Các văn bản pháp luật bao gồm luật, nghị định, thông tư, pháp lệnh ... nhằm tạo hành lang pháp lý vững chắc cho doanh nghiệp nhà nước hoạt động và nhằm mục đích để Nhà nước giám sát được quá trình hoạt động đó của doanh nghiệp nhà nước.

1.2.3. Nhà nước quản lý cán bộ hoạt động trong doanh nghiệp nhà nước

Tại doanh nghiệp nhà nước, người đại diện phần vốn nhà nước là những cán bộ. Những cá nhân này được Nhà nước trao quyền quản lý, lãnh đạo doanh nghiệp dựa trên cơ sở quy định của pháp luật. Cán bộ lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp nhà nước là một bộ phận quan trọng trong đội ngũ cán bộ của hệ thống chính trị ở nước ta. Đó là những người trực tiếp điều hành hoạt động của cơ sở phân tích kinh tế - kỹ thuật và hạch toán kinh tế nhằm đạt được hiệu quả sản xuất kinh doanh và hiệu quả kinh tế - xã hội tối đa; đồng thời chịu sự quản lý của Đảng và Nhà nước. Cán bộ được cử quản lý phần vốn của Nhà nước tại các doanh nghiệp nhà nước phải bám sát nhiệm vụ chính trị, cụ thể hóa nhiều chủ trương, chính sách chung của Nhà nước; đồng thời, phát huy trách nhiệm, có nhiều cách làm mới, tiên bộ, dân chủ, công khai, đảm bảo nguyên tắc quản lý... góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của Doanh nghiệp, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước.

1.2.4. Nhà nước quản lý nguồn vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước

a. Nhà nước quản lý nguồn vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước theo hướng:

Một là, tăng cường quyền tự chủ về mặt tài chính của doanh nghiệp nhà nước trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt là trong lĩnh vực quản lý vốn, tài sản;

Hai là, nâng cao trách nhiệm của các doanh nghiệp trong việc quản lý và sử dụng nguồn lực của Nhà nước giao, thiết lập cơ chế thích hợp để hướng sự quan tâm và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp bảo toàn và phát triển vốn (như cơ chế trích lập dự phòng, cơ chế bù lỗ ...).

Ba là, quy định các chính sách ưu đãi về mặt tài chính đối với các doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích như: hỗ trợ vốn, bù chênh lệch khi thực hiện các nhiệm vụ Nhà nước giao, bảo đảm thỏa đáng lợi ích vật chất cho người lao động trong các doanh nghiệp nhà nước này. Đồng thời, Nhà nước thiết lập cơ chế quản lý hợp lý đối với doanh nghiệp trong lĩnh vực quản lý và sử dụng các nguồn lực Nhà nước giao.

b. Việc quản lý nguồn vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước bao gồm các nội dung sau:

- Nhà nước quản lý việc hình thành vốn tại các doanh nghiệp nhà nước: Doanh nghiệp nhà nước có thể đầu tư vốn từ quá trình thành lập hoặc đầu tư bổ sung trong quá trình hoạt động. Ngoại trừ các doanh nghiệp nhà nước hình thành do quốc hữu hóa, hầu hết doanh nghiệp nhà nước được hình thành do nguồn cấp phát vốn ban đầu của Nhà nước. Tuy nhiên, tùy theo tình hình thực tế mà Nhà nước quyết định hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp.

- Nhà nước quản lý việc sử dụng vốn của doanh nghiệp nhà nước: Nhà nước thực hiện việc giao quyền sử dụng vốn và tài sản cho doanh nghiệp, tạo sự độc lập tương đối trong việc tổ chức sản xuất kinh doanh. Mục tiêu cuối cùng của chính sách quản lý sử dụng vốn và tài sản là bảo toàn và phát triển tại doanh nghiệp. Vì thế, Nhà nước theo dõi chặt chẽ sự biến động vốn, tài sản tại doanh nghiệp theo đúng nguyên tắc kế toán hiện hành, tránh thất thoát vốn, tài sản của Nhà nước. Đồng thời, doanh nghiệp cũng phải được trao quyền lựa chọn cơ cấu tài sản và các loại vốn hợp lý nhằm phát triển kinh doanh có hiệu quả.

- Nhà nước quản lý vốn đầu tư ra ngoài của doanh nghiệp nhà nước: Nhà nước quản lý việc đầu tư vốn của doanh nghiệp nhà nước để việc đầu tư tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật. Nhà nước theo dõi chặt chẽ quá trình này thông qua các cơ quan chuyên trách và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp để đảm bảo mục đích đầu tư, hiệu quả đầu tư.

Chương 2

THỰC TRẠNG VIỆC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TẠI CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

2.1. Doanh nghiệp nhà nước hoạt động thiếu sự cạnh tranh

Các doanh nghiệp nhà nước trong thời gian qua được hưởng 5 đặc quyền, đặc lợi, hay lợi thế tuyệt đối: Không sợ phá sản cho dù thua lỗ kéo dài; biến độc quyền nhà nước thành độc quyền doanh nghiệp; tận dụng cơ chế xin - cho; ưu đãi tiếp cận vốn, vay không lo trả và đặc biệt ít bị kiểm tra giám sát cũng như "hư không sợ bị đòn".

Từ khi hình thành, doanh nghiệp nhà nước chưa bao giờ ở trong một môi trường cạnh tranh thực sự, chịu áp lực cạnh tranh như các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác. Doanh nghiệp nhà nước luôn có người đứng sau là các bộ, ngành. Do đó, các doanh nghiệp nhà nước không công khai, minh bạch hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động của các doanh nghiệp này chưa vận hành theo cơ chế thị trường.

2.2. Việc quản lý cán bộ tại doanh nghiệp nhà nước lỏng lẻo và không hiệu quả

- Cán bộ lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp nhà nước là một bộ phận quan trọng trong đội ngũ cán bộ của hệ thống chính trị ở nước ta. Đó là những người trực tiếp điều hành hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, lấy hoạt động sản xuất kinh doanh làm đối tượng, dựa trên cơ sở phân tích kinh tế - kỹ thuật và hạch toán kinh tế nhằm đạt được hiệu quả sản xuất kinh doanh và hiệu quả kinh tế - xã hội tối đa; đồng thời chịu sự quản lý của Đảng và Nhà nước.

- Hiện nay, việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp còn thiếu vai trò tổ chức, nội dung chương trình thiếu thống nhất và chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn, đặc biệt là khi bỏ cơ chế bộ chủ quản đối với doanh nghiệp nhà nước.

- Nhiều cán bộ hoạt động tại doanh nghiệp nhà nước không thực hiện đúng vai trò của mình đối với doanh nghiệp, có tình trạng dùng những thông tin, lợi ích có được trong quá trình hoạt động tại doanh nghiệp để xây dựng sân sau của mình; tình trạng cán bộ thiếu tinh thần trách nhiệm, yếu kém năng lực lãnh đạo...

2.3. Không phân biệt chức năng quản lý nhà nước và hoạt động kinh tế

Thực tế, các cơ quan nhà nước đã không làm hết trách nhiệm của mình trong vai trò chủ sở hữu, thậm chí, trong một số trường hợp lại trở thành tác nhân gây nên những khó khăn trong hoạt động kinh doanh. Sự mất cân đối giữa quyền lực và trách nhiệm này đã làm nảy sinh tình trạng nơi thì quá chặt và can thiệp quá sâu, nơi bỏ lỏng chức năng quản lý của chủ sở hữu. Nhưng tất cả có một kết quả chung là không hỗ trợ tốt cho doanh nghiệp hoạt động.

Chính việc không tách bạch giữa chức năng quản lý và hoạt động kinh tế, nên khi doanh nghiệp nhà nước thua lỗ, hay thất bại trong kinh doanh, việc chỉ rõ trách nhiệm của từng chủ thể rất khó. Điều này cho thấy sự chòng lỉnh, không phân định các chính sách điều hành của cơ quan quản lý nhà nước và chủ sở hữu doanh nghiệp nhà nước.

Thứ nhất, cơ chế thực hiện quyền chủ sở hữu của Nhà nước đối với tài sản đầu tư vào kinh doanh tại doanh nghiệp vẫn chưa tách bạch rõ ràng giữa quản lý của chủ sở hữu với quản lý của Nhà nước với tư cách là cơ quan công quyền quản lý chung đối với các loại hình doanh nghiệp.

Thứ hai, cơ chế công khai thông tin trong doanh nghiệp nhà nước còn mang tính hình thức, chưa được tuân thủ nghiêm chỉnh. Việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho doanh nghiệp nhà nước là cần thiết nhưng cơ chế về kiểm tra, thanh tra, giám sát, kiểm toán còn chưa tương xứng, kém hiệu quả. Công tác giám sát, kiểm tra hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước còn bị phân tán cho các bộ quản lý ngành, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ... dẫn đến không có một cơ quan nào có đầy đủ quyền và chịu trách nhiệm toàn bộ về hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước.

2.4. Việc quản lý nguồn vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước không hiệu quả

a. Trong thời gian trước đây, nước ta gần như không có việc sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất và chúng ta chỉ công nhận quyền sở hữu toàn dân, coi Nhà nước là người đại diện chủ sở hữu đối với các tài sản đó. Đất đai (hiểu theo nghĩa rộng là đất và tài nguyên thiên nhiên khác) vẫn thuộc sở hữu nhà nước; người dân và doanh nghiệp chỉ có quyền sử dụng nhưng không có quyền sở hữu. Tuy nhiên đến nay, từ thực tế hoạt động của doanh nghiệp nhà nước mà nước ta cũng dần đặt ra những nhận thức mới về quyền sở hữu đất đai thì sẽ quản lý hữu hiệu hơn tài sản quốc gia, tài sản Nhà nước nói chung và tài sản Nhà nước tại các doanh nghiệp nói riêng. Chính việc chưa thật rõ ràng về quyền sở hữu này có lẽ là một trong những nguyên nhân của nhiều phức tạp về đất đai trong thời gian qua.

b. Khuôn khổ pháp lý cho hoạt động của Tổng công ty cũng còn nhiều điểm chưa phù hợp, Việc thực hiện vai trò đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước thông qua ủy quyền người đại diện còn một số bất cập.

Thứ nhất, cơ chế thực hiện quyền chủ sở hữu của Nhà nước đối với tài sản đầu tư vào kinh doanh tại doanh nghiệp vẫn chưa tách bạch rõ ràng giữa quản lý của chủ sở hữu với quản lý của Nhà nước với tư cách là cơ quan công quyền quản lý chung đối với các loại hình doanh nghiệp. Đối với các tập đoàn kinh tế Nhà nước, chưa có một đầu mối thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu nhà nước. Tình trạng các bộ, ngành và

địa phương vẫn được giao làm chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp vẫn là nguyên nhân cơ bản dẫn đến tình trạng can thiệp sâu vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Thứ hai, cơ chế công khai thông tin trong doanh nghiệp nhà nước còn mang tính hình thức, chưa được tuân thủ nghiêm chỉnh. Việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho doanh nghiệp nhà nước là cần thiết nhưng cơ chế về kiểm tra, thanh tra, giám sát, kiểm toán còn chưa tương xứng, kém hiệu quả. Công tác giám sát, kiểm tra hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước còn bị phân tán cho các bộ quản lý ngành, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ... dẫn đến không có một cơ quan nào có đầy đủ quyền và chịu trách nhiệm toàn bộ về hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước. Ngoài ra, tình trạng can thiệp hành chính, sự phối hợp không nhất quán trong công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra doanh nghiệp cũng là nguyên nhân ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả giám sát, kiểm tra hiệu quả sử dụng vốn, tài sản trong doanh nghiệp nhà nước (có thể thấy từ kinh nghiệm vụ việc Vinashin).

Thứ ba, trong khi pháp luật có sự phân công, phân cấp cho nhiều cơ quan, tổ chức tham gia thực hiện quyền, nghĩa vụ của đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước thì một chủ thể quan trọng là Quốc hội lại không được đề cập tới. Quốc hội là cơ quan đại diện cho toàn thể nhân dân, phải được quyền giám sát hiệu quả quản lý, sử dụng vốn thuộc sở hữu toàn dân. Đây là một hạn chế của pháp luật hiện hành cần phải được khắc phục để bảo đảm quyền của cơ quan đại diện cao nhất của nhân dân được giám sát hoạt động của chủ thể thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp.

Thứ tư, việc chuyển đổi các doanh nghiệp nhà nước sang hoạt động theo một môi trường pháp lý bình đẳng với các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác là một chủ trương đúng đắn, phù hợp với yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế. Tuy nhiên, trong giai đoạn chuyển đổi từ hoạt động theo Luật doanh nghiệp nhà nước 2003 sang hoạt động theo Luật Doanh nghiệp 2005, đã bộc lộ lỗ hổng pháp lý điều chỉnh việc quản lý và sử dụng tài sản Nhà nước trong các doanh nghiệp nhà nước. Các công ty nhà nước chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đã không còn chịu sự điều chỉnh của Luật doanh nghiệp nhà nước và Nghị định số 09/2009/NĐ-CP, Nghị định số 132/2005/NĐ-CP... nhưng lại chưa có văn bản thay thế kịp thời dẫn đến lúng túng trong việc thực hiện.

- *Về việc quản lý tiền lương, từ vụ việc của phá sản của các doanh nghiệp nhà nước trong thời gian qua, dường như Nhà nước không quản lý được lương trả tại các doanh nghiệp nhà nước.* Ít có doanh nghiệp nào trả lương thấp hơn bình quân mức lương của cùng loại hình hoạt động, tuy vẫn thua lỗ. Và chỉ khi hoặc doanh nghiệp bị phá sản, hoặc bị kiểm toán và báo chí phát hiện thì sự thật mới được biết đến. Nhà nước thì có vẻ như kiểm soát chặt chẽ, nhưng khi doanh nghiệp rơi vào tình trạng phá sản thì rất nhiều chuyện cần xem xét.

2.5. Một số bất cập khác

- *Bất cập trong việc không công khai, minh bạch trong các thông tin cổ phần hóa; Sau cổ phần hóa, nhiều doanh nghiệp nhà nước còn ôm những khoản nợ khổng lồ đứng sát lề phá sản; Các ngân hàng dè dặt cho doanh nghiệp nhà nước vay vốn để kinh doanh dẫn đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhà nước tiếp tục gặp trở ngại.*

- Sau cổ phần hóa, các doanh nghiệp nhà nước còn phải đối mặt với một vấn đề lớn là kế thừa một lực lượng lao động dồi dào đáng kể từ doanh nghiệp cũ chuyển sang có trình độ thấp. Lao động dồi dào là lực cản không nhỏ với sự phát triển của doanh nghiệp sau cổ phần hóa, làm tăng thêm những khoản chi như đào tạo lại cho người có trình độ thấp mà nếu không có nó, doanh nghiệp có thể đầu tư mở rộng sản xuất hoặc tăng lương cho những người có chuyên môn cao để từ đó khuyến khích họ tích cực lao động và cống hiến nhiều hơn cho sự phát triển của doanh nghiệp.

- Ngoài ra, khi còn là doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp sẽ được bổ sung vốn qua kênh đầu tư cơ bản hoặc bổ sung vốn lưu động, xóa nợ hoặc được bảo lãnh nợ, ít bị nguy cơ tuyên bố phá sản. Các doanh nghiệp nhà nước còn được ưu tiên nhận những dự án đầu tư, ưu tiên cấp hạn ngạch trong xuất - nhập khẩu, ưu tiên được liên doanh với các đối tác nước ngoài. Tất cả những ưu thế đó sẽ bị mất đi sau cổ phần hóa, khiến nhiều doanh nghiệp nhà nước có tình trạng trì hoãn cổ phần hóa, mặc dù đang thua lỗ hoặc bên bờ vực phá sản.

Chương 3

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẪM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

3.1. Phương hướng và yêu cầu đổi mới doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam

3.1.1. Phương hướng đổi mới doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam

Việc đổi mới doanh nghiệp nhà nước chỉ thực sự có hiệu quả, đạt được những mục tiêu đặt ra khi được tiến hành đúng hướng, với những phương pháp và bước đi hợp lý. Nhận thức được vấn đề đó, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X đã đề ra nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược là hình thành và phát triển hệ thống doanh nghiệp lớn mạnh, có sức cạnh tranh cao. Trong hệ thống đó, doanh nghiệp nhà nước giữ vai trò then chốt, chủ đạo. Để các doanh nghiệp nhà nước có thể đảm nhận được vai trò đó, Đảng ta đã xác định toàn diện về phương hướng đổi mới doanh nghiệp nhà nước.

Thứ nhất, cần lựa chọn hình thức pháp lý của doanh nghiệp sau đổi mới.

Thứ hai, trong quá trình đổi mới doanh nghiệp nhà nước, cũng cần chú ý tới việc lựa chọn cơ chế hình thành và quản lý vốn của doanh nghiệp nhà nước, đảm bảo sự thông thoáng về cơ chế, tạo sự chủ động cho doanh nghiệp mới. Đảng ta xác định: "Thực hiện cơ chế Nhà nước đầu tư vốn cho doanh nghiệp thông qua công ty đầu tư tài chính Nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước huy động thêm vốn trên thị trường, nhất là thị trường chứng khoán để phát triển kinh doanh".

Thứ ba, nhanh chóng xóa bỏ sự độc quyền của một số doanh nghiệp nhà nước, tạo ra môi trường pháp lý bình đẳng giữa các loại hình doanh nghiệp để thu hút vốn đầu tư của các thành phần kinh tế ngoài Nhà nước; để tạo động lực tích cực thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp nhà nước trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

3.1.2. Yêu cầu đổi mới quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam

- Cần quán triệt sâu sắc chủ trương cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; thống nhất nhận thức, chỉ đạo kiên quyết, tăng cường trách nhiệm trong thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước;
- Việc đổi mới quản lý doanh nghiệp nhà nước phải bảo đảm ổn định trật tự chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ngày càng vững mạnh;
- Việc đổi mới quản lý doanh nghiệp nhà nước phải tiến hành đúng pháp luật, bảo đảm tiến độ, lộ trình đã được phê duyệt.

3.2. Những giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước trong thời gian tới ở Việt Nam

3.2.1. Tiếp tục hoàn thiện pháp luật về đổi mới và quản lý doanh nghiệp nhà nước

a. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, quy trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

- Xác định những điểm hợp lý và những điểm khiếm khuyết, từ đó kịp thời sửa đổi, bổ sung hoàn thiện chính sách, pháp luật, tạo cơ sở pháp lý cần thiết cho việc sắp xếp, đổi mới, phát triển doanh nghiệp nhà nước theo hướng đơn giản, gọn nhẹ hơn, cải cách triệt để các thủ tục hành chính, đặc biệt là quy trình kiểm kê tài sản xác nhận các khoản nợ, xử lý tài chính và định giá doanh nghiệp, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến trình sắp xếp doanh nghiệp nhà nước.

- Ban hành thêm các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn cụ thể để triển khai thực hiện Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Chứng khoán, luật Cạnh tranh và các luật khác có liên quan đến tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp, quy định rõ ràng phương thức và biện pháp tổ chức sắp xếp lại, gắn liền với cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước lớn, các Tổng Công ty.

- Cần cải tiến quy trình cổ phần hóa gắn với quá trình cải cách hành chính.

b. Hoàn thiện pháp luật theo hướng đa dạng hóa hình thức bán cổ phần

- Muốn đẩy nhanh quá trình cổ phần hóa, trước hết cần mở rộng các hình thức bán cổ phần lần đầu thông qua các hình thức đấu giá, bảo lãnh phát hành, đại lý phát hành. Cần có quy định pháp luật tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát hành chứng khoán, đặc biệt phát hành cổ phần lần đầu, thực hiện niêm yết trên thị trường chứng khoán. Phát triển hệ thống các tổ chức tài chính trung gian như các công ty chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán để tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia đầu tư cổ phiếu, trái phiếu.

- Đồng thời, cũng cần bổ sung quy định về niêm yết đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán và có chính sách ưu đãi hợp lý đối với doanh nghiệp cổ phần hóa có quy mô vốn lớn và hoạt động có hiệu quả, thực hiện niêm yết đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán.

3.2.2. Hoàn thiện cơ chế quản lý doanh nghiệp nhà nước trong thời gian tới

- Trước hết, cần xây dựng quy chế quy định cụ thể về việc cử người đại diện phần vốn nhà nước trong các doanh nghiệp sau đổi mới; về nghĩa vụ và quyền hạn của đại diện sở hữu nhà nước tại các công ty cổ phần, tiêu chuẩn, chế độ quyền lợi của người đại diện phần vốn nhà nước tại các công ty cổ phần; về trách nhiệm

của chủ sở hữu, đại diện chủ sở hữu, đặc biệt đối với những công ty có trên 50% vốn nhà nước; về quyền, nghĩa vụ và cơ chế ứng xử của các cổ đông thiểu số trong doanh nghiệp.

- Đồng thời, cần khẩn trương hoàn chỉnh cơ chế giám sát hoạt động của công ty cổ phần; Bổ sung quy định pháp luật về quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa.

3.2.3. Tăng cường sự chỉ đạo thực hiện đổi mới quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước

- Các ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp cần thực hiện đúng chủ trương sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước; tích cực trong việc hướng dẫn cụ thể đối với từng doanh nghiệp trong diện đổi mới về việc thực hiện các công việc do pháp luật quy định; phối hợp với các cơ quan chuyên môn có trách nhiệm để giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện, đặc biệt là xác định giá trị doanh nghiệp, xử lý các tồn tại về tài chính, lao động dôi dư.

- Đồng thời, cần có thái độ dứt khoát, kiên quyết đối với những người đứng đầu tổ chức, cơ quan, đơn vị không thực hiện nghiêm chỉnh, có hành vi cản trở hoặc chậm trễ trong thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

- Bên cạnh đó, cần tiếp tục kiện toàn ban đổi mới doanh nghiệp ở các cấp, bảo đảm có đủ năng lực và thẩm quyền để thực hiện có hiệu quả chức năng tham mưu, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai cổ phần hóa.

3.2.4. Chỉ đạo thực hiện đúng pháp luật trong quá trình sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước và đổi mới quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước

- Để thực hiện có hiệu quả công cuộc đổi mới doanh nghiệp nhà nước, đổi mới quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước, cần bảo đảm thực hiện nghiêm chỉnh các quy định pháp luật trong quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉnh chính sách đối với người lao động dôi dư sau cổ phần hóa doanh nghiệp trong một số năm để tạo điều kiện để công ty cổ phần thực hiện việc sắp xếp lại cơ cấu lao động; tiếp tục thực hiện quyền kế thừa các hợp đồng thuê nhà, thuê đất, ngành nghề kinh doanh để ổn định sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

- Mặt khác, cũng cần đẩy mạnh những hoạt động kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan tài chính đối với công tác sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; nâng cao tính công khai, minh bạch và thị trường trong quá trình cổ phần hóa, để ngăn ngừa những hành vi tiêu cực, làm thất thoát tài sản Nhà nước.

3.2.5. Đổi mới phương thức quản lý nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước

- Để đổi mới phương thức quản lý, trước hết cần xây dựng quy hoạch và đào tạo đội ngũ cán bộ nòng cốt quản lý doanh nghiệp nhà nước, thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật, chế độ, quy định của Nhà nước tại doanh nghiệp; phải kiên quyết chấm dứt tình trạng cơ quan hành chính nhà nước không thực hiện tốt chức năng của mình nên buông lỏng quản lý hoặc can thiệp quá sâu vào hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

nhà nước. Muốn vậy, cần có quy định cụ thể về thẩm quyền quản lý trên cơ sở phân định rõ quyền quản lý hành chính kinh tế của Nhà nước và quản lý sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Nhà nước quản lý doanh nghiệp thông qua hoạt động thanh tra, giám sát của chủ sở hữu, thực hiện quyền của cổ đông, người góp vốn trực tiếp trong các Đại hội đồng cổ đông hoặc thông qua đại diện của mình ở các đại hội, hội nghị, ở các đoàn thể chính trị - xã hội hoặc bằng cách trực tiếp.

- Bên cạnh đó, cũng cần chú ý tới việc đào tạo và sử dụng cán bộ quản lý đối với doanh nghiệp nhà nước vì đây là khâu có ý nghĩa rất quan trọng.

3.2.6. Thực hiện mạnh mẽ việc cải cách thủ tục hành chính nhằm phục vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

- Đổi mới hoạt động của doanh nghiệp nhà nước đặt ra yêu cầu phải cải cách mạnh mẽ các thủ tục hành chính, giảm bớt đầu mối quản lý, tăng cường trách nhiệm cá nhân, quy định đầy đủ quy trình giải quyết công việc và niêm yết công khai những quy định liên quan đến việc thực hiện quyền của doanh nghiệp.

- Cải cách hành chính phải tập trung tháo gỡ những vướng mắc chung và những vướng mắc của từng loại hình doanh nghiệp nhà nước, ở từng địa phương, từng ngành để đẩy mạnh quá trình sắp xếp, đổi mới và phát triển doanh nghiệp nhà nước

- Để bảo đảm sự bình đẳng trước pháp luật của các thành phần kinh tế, Nhà nước cần có chiến lược định hướng, tạo môi trường pháp lý, kinh tế và xã hội để các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả trong cơ chế thị trường.

3.2.7. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng trong quá trình đổi mới doanh nghiệp nhà nước

- Để việc đổi mới doanh nghiệp nhà nước, đổi mới quản lý doanh nghiệp nhà nước đạt hiệu quả, cần gắn quá trình đổi mới doanh nghiệp nhà nước với việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và tham nhũng. Trong quá trình đổi mới doanh nghiệp nhà nước ở nước ta, cần đẩy mạnh hơn nữa cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

- Trước hết, cần tiếp tục sửa đổi, bổ sung các quy định về công tác cán bộ, bảo đảm công khai, dân chủ, chấn chỉnh công tác thi tuyển công chức, luân chuyển cán bộ, chú trọng thanh tra xử lý tham nhũng trong thi tuyển, tiếp nhận cán bộ;

- Thí điểm và tiến tới mở rộng thi tuyển công khai một số chức danh cán bộ quản lý doanh nghiệp nhà nước. Thực hiện nghiêm quy định về xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị có liên quan tới việc đổi mới doanh nghiệp nhà nước để xảy ra tham nhũng, lãng phí nghiêm trọng; quy định về miễn nhiệm, bổ nhiệm cho từ chức, tạm đình chỉ chức vụ người có dấu hiệu tham nhũng để thanh tra, kiểm tra, điều tra, xử lý.

- Bảo đảm minh bạch, công khai tài sản thu nhập của Đảng viên, cán bộ, công chức có liên quan tới hoạt động đổi mới doanh nghiệp nhà nước; Thực hiện nghiêm việc kê khai tài sản và xác minh bản kê khai, việc giải trình nguồn gốc tài sản theo yêu cầu của tổ chức có thẩm quyền, theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng.

3.2.8. Tăng cường giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước

- Việc giám sát, đánh giá chất lượng hoạt động của doanh nghiệp nhà nước có thể được thực hiện dưới nhiều hình thức, biện pháp và được tiến hành ở nhiều cơ quan khác nhau.

- Về chủ thể, trước hết, sự giám sát, đánh giá hoạt động của doanh nghiệp nhà nước được tiến hành bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền là Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các Tổng công ty đối với các doanh nghiệp thuộc quyền quản lý nhà nước của mình. Về hình thức, việc giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước khá đa dạng, có thể là sự giám sát trực tiếp từ bên trong doanh nghiệp hoặc từ bên ngoài do chủ sở hữu và cơ quan quản lý thực hiện;

- Việc đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp được tiến hành trên cơ sở các chỉ tiêu cụ thể, gồm: Doanh thu và thu nhập so với năm trước; lợi nhuận thực hiện và tỉ suất lợi nhuận thực hiện trên phần vốn nhà nước, nợ phải trả quá hạn và khả năng thanh toán nợ đến hạn; việc chấp hành pháp luật hiện hành; tình hình thực hiện việc cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích. Trên cơ sở đó, chủ thể đánh giá có cơ sở để xếp loại doanh nghiệp một cách đúng đắn, chính xác.

3.2.9. Phát huy vai trò của các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp sau đổi mới

Để đổi mới quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước, đổi mới doanh nghiệp nhà nước, cần đổi mới phương thức lãnh đạo của tổ chức Đảng ở doanh nghiệp nhà nước để tổ chức vẫn nắm giữ được vai trò lãnh đạo; Đổi mới hình thức và tăng tính tích cực trong hoạt động, đặc biệt là hoạt động tư vấn pháp luật của tổ chức Công đoàn để thúc đẩy và bảo đảm việc chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

KẾT LUẬN

Trong thời gian, Đảng và Nhà nước đã và đang thấy rõ những yếu kém, bất cập trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước nói riêng và đối với nền kinh tế nói chung. Trong thời gian tới, Bộ Tài chính đang có đề án tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước một cách toàn diện để đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, giảm thiểu các bất cập hiện nay.

Cũng cần lưu ý rằng, những bất cập trong quá trình quản lý doanh nghiệp nhà nước được hình thành do thói quen trong công tác quản lý từ chế độ cũ để lại, nhưng cũng có những dấu hiệu do lợi ích nhóm mang đến và do mô hình doanh nghiệp nhà nước dần trải, không trọng tâm. Đứng trước yêu cầu hội nhập kinh tế thế giới, tăng cường cạnh tranh của các doanh nghiệp trong nước để phù hợp với nền kinh tế thị trường, hội nhập, Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm đến việc tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước thông qua công cuộc tái cấu trúc toàn bộ nền kinh tế. Do vậy, tác nhận thấy, việc nghiên cứu thực trạng hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước trong thời gian qua trên cơ sở lý luận để thấy rõ những bất cập đồng thời nghiên cứu những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước là một yêu cầu quan trọng và cần thiết.

Sau thời gian nghiên cứu đề tài "Một số khía cạnh pháp lý của quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam", tác giả xin rút ra một số kết luận như sau:

- Doanh nghiệp nhà nước được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm và đầu tư chiến lược. Tuy nhiên, các doanh nghiệp nhà nước hiện nay hoạt động không có hiệu quả.

- Việc quản lý nguồn vốn nhà nước tại các doanh nghiệp nhà nước hiện nay còn lỏng lẻo. Do đó, nhiều doanh nghiệp có hiện tượng thất thoát vốn, rơi vào tình trạng kiệt quệ và bên bờ vực phá sản.

- Việc quản lý cán bộ hoạt động tại doanh nghiệp nhà nước cần sự quan tâm sâu sắc hơn nữa, tránh tình trạng lãng phí nguồn nhân lực, cán bộ không phát huy được hết khả năng của mình hoặc tình trạng lạm quyền trong quản lý, điều hành.

- Để đạt được các mục tiêu đề ra, luận văn đã xây dựng hệ thống đồng bộ các giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước, trong đó đặc biệt chú trọng đến việc đổi mới công tác quản lý từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước.

References.

1. Việt Anh (2012), "Đóng góp của doanh nghiệp nhà nước chỉ ở mức trung bình và tiêu cực", *Báo Sài Gòn tiếp thị*, ngày 13/4.
2. Vũ Đình Bách (Chủ biên) (2001), *Đổi mới, tăng cường thành phần kinh tế nhà nước - lý luận, chính sách và giải pháp*, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
3. Ban Cán sự Đảng Chính phủ (2000), *Đề án tiếp tục sắp xếp, đổi mới, phát triển doanh nghiệp nhà nước trình Bộ Chính trị*, Hà Nội.
4. Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp (2004), *Báo cáo sơ kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa IX về tiếp tục sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước và giải pháp đẩy mạnh trong hai năm 2004 - 2005 theo Nghị quyết Trung ương 9 khóa IX*, Hà Nội.
5. Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp (2004), *Tình hình cải cách hệ thống doanh nghiệp nhà nước 9 tháng đầu năm 2004, nhiệm vụ và giải pháp cho 3 tháng cuối năm*, Hà Nội.
6. Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp (2005), *Báo cáo về việc thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước 4 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh trong năm 2005 - 2006*, Hà Nội.
7. Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp (2006), *Báo cáo tóm tắt kết quả sắp xếp, đổi mới, phát triển doanh nghiệp nhà nước và phương hướng, nhiệm vụ 2006 - 2010*, Hà Nội.
8. Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp (2007), *Báo cáo tình hình thực hiện và phương hướng, nhiệm vụ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước đến năm 2010*, Hà Nội.
9. Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương (2004), *Tài liệu học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX*, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
10. Trương Văn Bản (1996), *Bàn về cải cách toàn diện doanh nghiệp nhà nước*, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

11. Nguyễn Thanh Bình (2005), *Quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với công ty cổ phần ở Việt Nam*, Luận án tiến sĩ Luật học, Hà Nội.
12. Bộ Kế hoạch - Đầu tư (2003), *Báo cáo tổng kết Luật Doanh nghiệp nhà nước*, Hà Nội.
13. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Viện Quản lý kinh tế (2004), *Báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Nghị định 63/CP*, Hà Nội.
14. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (2000), *Thông tư số 07/2000/TT-BLĐTBXH ngày 29/3 hướng dẫn một số điều về lao động theo Nghị định số 103/1999/NĐ-CP ngày 10/09/1999 của Chính phủ về giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê Doanh nghiệp nhà nước*, Hà Nội.
15. Bộ Ngoại giao, Vụ Hợp tác kinh tế đa phương (2000), *Tổ chức thương mại thế giới (WTO)*, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
16. Bộ Tài chính (2000), *Thông tư số 47/2000/TT-BTC ngày 24/5 hướng dẫn những văn bản về tài chính trong giao, bán, khoán kinh doanh Doanh nghiệp nhà nước*, Hà Nội.
17. Bộ Tài chính (2000), *Thông tư 51/2000/TT-BTC ngày 20/6 hướng dẫn những vấn đề tài chính trong khoán kinh doanh, cho thuê doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại Nghị định số 103/1999/NĐ-CP ngày 10/09/1999 của Chính phủ*, Hà Nội.
18. Bộ Tài chính (2002), *Thông tư số 26/2002/TT-BTC ngày 22/3 hướng dẫn xử lý tài chính khi chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thành công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên*, Hà Nội.
19. Bộ Tài chính (2002), *Thông tư số 79/2002/TT-BTC ngày 12/9 hướng dẫn xác định giá trị doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần (theo Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19/06/2002)*, Hà Nội.
20. Bộ Tài chính (2002), *Thông tư số 80/2002/TT-BTC ngày 12/9 hướng dẫn bảo lãnh và đấu giá bán cổ phần ra bên ngoài của các doanh nghiệp nhà nước thực hiện cổ phần hóa*, Hà Nội.
21. Bộ Tài chính (2003), *Quyết định số 76/2003/QĐ-BTC ngày 28/5 ban hành Quy chế quản lý và sử dụng quỹ hỗ trợ sắp xếp về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước*, Hà Nội.
22. Bộ Tài chính (2006), *Quyết định số 898/QĐ-BTC ngày 20/02 ban hành kế hoạch phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2006-2010*, Hà Nội.
23. Bộ Tài chính (2007), *Thông tư số 47/2007/TT-BTC ngày 15/5 hướng dẫn việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước đầu tư tại các doanh nghiệp về Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước*, Hà Nội.
24. Trần Văn Chánh (2000), "Đổi mới cơ chế quản lý tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước", *Kinh tế và Dự báo*, (4), tr.5-7.
25. Trần Minh Châu (2001), "Đổi mới tổ chức quản lý doanh nghiệp nhà nước", *Nghiên cứu Kinh tế*, (7), tr. 42-49.

26. Nguyễn Cúc (2003), "Tiếp tục đổi mới doanh nghiệp nhà nước ở nước ta", *Nghiên cứu lý luận*, (2), tr. 33-36.
27. Nguyễn Cúc (2003), *Thế chế nhà nước đối với một số loại hình doanh nghiệp ở nước ta hiện nay*, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
28. Trần Tiến Cường (2005), "Tập đoàn kinh tế - một số vấn đề lý luận và áp dụng vào thực tiễn ở Việt Nam", *Quản lý kinh tế*, (1), tr. 35-39.
29. Trần Tiến Cường (2007), "Cải cách doanh nghiệp nhà nước quy mô lớn: Triển vọng và thách thức", *Quản lý kinh tế*, (12), tr. 49.
30. Bích Diệp (2011), "Nguyễn Đình Cung: "Tái cơ cấu Doanh nghiệp nhà nước từ khâu giám sát, giải trình"", *dvt.vn*, ngày 30/11.
31. Chu Đức Dũng (2002), "Vai trò của Nhà nước trong phát triển kinh tế - kinh nghiệm Pháp", *Báo Nhân dân*, ngày 4-7.
32. Đảng Cộng sản Việt Nam (2005), *Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 20 năm đổi mới (1986/2006)*, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
33. Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), *Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X*, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
34. Nguyễn Hà (2011), Lê Đăng Doanh: "Đã đến lúc nhìn thẳng vào sự thật", *vneconomy.vn*, ngày 30/9.
35. Lê Hồng Hạnh (2004), *Cổ phần hóa Doanh nghiệp nhà nước - những vấn đề lý luận và thực tiễn*, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
36. Thu Hằng (2010), "Hãy để kinh tế nhà nước cạnh tranh bình đẳng", *Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh*, ngày 31/8.
37. Nguyễn Việt Hòa (2008), "Tác động của chính sách công đến việc khuyến khích doanh nghiệp đầu tư cho khoa học, công nghệ", *Tạp chí khoa học và công nghệ* tháng 5/2008.
38. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (2000), *Đổi mới hoạt động của các doanh nghiệp thương mại Nhà nước ở nước ta hiện nay*, Nxb Lao động, Hà Nội.
39. Hội đồng Bộ trưởng (1991), *Nghị định số 388/HĐBT ngày 20/11 ban hành quy chế về thành lập và giải thể doanh nghiệp nhà nước*, Hà Nội.
40. Hội đồng Chính phủ (1977), *Nghị định số 93/CP ngày 08/4 ban hành Điều lệ xí nghiệp công nghiệp quốc doanh*, Hà Nội.
41. Phạm Quang Huân (2000), "Sắp xếp lại và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước", *Nghiên cứu lý luận*, (5), tr. 30-34.
42. Đặng Văn Huân (2012), "Quản lý doanh nghiệp nhà nước: con dao hai lưỡi", *Tuanvietnam.net*, ngày 16/4.
43. P. Lan (2011), "43.000 tỷ đồng vốn doanh nghiệp chưa chuyển về SCIC", *cafef.vn*, ngày 15/7.
44. Liên hợp quốc (1985), *Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội thế giới*, Hà Nội.

45. Võ Đại Lực (Chủ biên) (1997), *Đổi mới doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam*, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội.
46. Mai Minh (2011), "Doanh nghiệp nhà nước phải được xã hội giám sát", *vneconomy.vn*, ngày 22/9.
47. Phạm Văn Muôn (2001) "Sẽ tách bạch quyền quản lý nhà nước và quyền chủ sở hữu doanh nghiệp nhà nước", *vietbao.vn* ngày 15/5.
48. Phạm Duy Nghĩa (2004), *Chuyên khảo Luật kinh tế*, Nxb Đại học quốc gia Hà Nội, Hà Nội.
49. Hữu Nguyên (2011), "Điều hành phải vì lợi ích của nhân dân", *daidoanket.vn*, ngày 22/9.
50. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (2003), *Doanh nghiệp và việc hoàn thiện môi trường pháp lý cho kinh doanh*, Hà Nội.
51. Nguyễn Mạnh Quân (2002), *Những vấn đề lý luận cơ bản về doanh nghiệp nhà nước và vận dụng nó vào việc tiếp tục đổi mới doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam*, Luận án tiến sĩ Kinh tế.
52. Quốc hội (1995), *Luật Doanh nghiệp nhà nước*, Hà Nội.
53. Quốc hội (1999), *Luật Doanh nghiệp*, Hà Nội.
54. Quốc hội (2003), *Luật Doanh nghiệp nhà nước*, Hà Nội.
55. Quốc hội (2004), *Luật Thương mại*, Hà Nội.
56. Quốc hội (2005), *Luật Doanh nghiệp*, Hà Nội.
57. Quốc hội (2005), *Bộ luật Dân sự*, Hà Nội.
58. Đào Xuân Sâm (2004), "Đổi mới cơ chế quản lý với khu vực kinh tế nhà nước - Thành công, bất cập và giải pháp", Kỷ yếu Hội thảo (lần 3) Đề tài KX01.02: *Sở hữu nhà nước và doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa*, Hà Nội.
59. Lê Văn Tâm (2004), *Cổ phần hóa và quản lý doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa*, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
60. Hải Thanh (2012), "Quản lý doanh nghiệp nhà nước bằng luật", *daibieunhandan.vn*, ngày 12/01.
61. Nguyên Thảo (2012), "Doanh nghiệp nhà nước: Lời ăn, lỗ dân chịu", *vneconomy.vn*, ngày 08/4.
62. Nguyên Thảo (2012), "Doanh nghiệp nhà nước: Hư không sợ bị đòn", *dantri.com.vn*, ngày 9/4.
63. Nguyên Thảo (2012), "Doanh nghiệp nhà nước không thể là công cụ điều tiết vĩ mô", *vneconomy.vn*, ngày 13/4.
64. Trần Đình Triển (2012), "Doanh nghiệp nhà nước: của ai, do ai và vì ai", *Thời báo kinh tế Sài Gòn*, ngày 17/4.
65. Lê Văn Trung (2003), "Một số vấn đề pháp lý về thực hiện quyền sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước", *Lý luận chính trị*, (5), tr. 23-27.
66. Lê Văn Trung (2004), "Một số vấn đề về thực hiện quyền sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam hiện nay", Kỷ yếu Đề tài KX01-02: *Về sở hữu nhà nước và doanh nghiệp nhà nước*, Hà Nội.
67. Trường Đại học Luật Hà Nội (2003), *Giáo trình Luật kinh tế*, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội.

68. Đặng Tú (2011), "Doanh nghiệp nhà nước phải cạnh tranh bình đẳng", *vtv.vn*, ngày 11/11.
69. Thanh Vân (2010), "Quản lý doanh nghiệp nhà nước, bao giờ đưa trẻ to xác mới lớn", *vef.vn*, ngày 17/11.
70. Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương (2003), *Sự lên và xuống của doanh nghiệp nhà nước ở thế giới phương Tây*, Hà Nội.
71. Hà Xuân (2011), "TS. Lê Đăng Doanh: Việt Nam cần cải cách doanh nghiệp nhà nước", *tamnhin.net*, ngày 20/01.